



ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว *Handwritten signature*

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ และสำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเหนือคลอง อำเภอลำทับ และอำเภอเกาะลันตา)

ตามที่จังหวัดกระบี่ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวน  
นักเรียน และข้อมูลอื่นๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information  
System : SIS) เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ความละเอียดตามหนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๘๖ ลงวันที่ ๒๗  
พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น

จังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลใน  
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด  
ดำเนินการกรอกข้อมูลของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบดังกล่าว ดังนี้

๑. ข้อมูลแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียนและอาคารประกอบ
๒. ข้อมูลแบบสำรวจครุภัณฑ์การศึกษา

ในการนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด กรอกข้อมูลดังกล่าวข้างต้นใน  
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) พร้อมบันทึกไฟล์ข้อมูลและส่งพิมพ์ข้อมูลให้ผู้อำนวยการ  
สำนัก/กองการศึกษา และนายก/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศมนตรี/องค์การบริหารส่วนตำบล ลงนาม  
รับรองข้อมูล แล้วส่งแบบรับรองข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ภายใน  
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอให้  
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร / โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๙๙๙, ๐ ๗๕๖๒ ๒๔๓๗



ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๓๓๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

เลขที่ ๘๔๓๗

วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๗

เวลา

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่นๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) เพื่อจะได้นำข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นไปใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอสำนักงบประมาณและใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรเงินอุดหนุน ทั้งเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจะทำการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นตามฐานข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๘๓๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการกรอกฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- ๑) ข้อมูลแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียนและอาคารประกอบ
- ๒) ข้อมูลแบบสำรวจครุภัณฑ์การศึกษา

ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) โดยใช้ Username และ Password ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยให้องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น กรอกข้อมูลแบบสำรวจ พร้อมทั้งให้บันทึกไฟล์ข้อมูลและส่งพิมพ์ข้อมูลดังกล่าว ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาและนายก/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศมนตรี/องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ลงนามรับรองข้อมูล โดยให้ดำเนินการภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะปิดการบันทึกข้อมูลในเวลา ๒๔.๐๐ น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบค่าของงบประมาณ เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งนี้ ให้องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งแบบรายงานข้อมูลแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียนและอาคารประกอบ ข้อมูลแบบสำรวจครุภัณฑ์การศึกษาผ่านจังหวัดเพื่อรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป



สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น  
ส่วนแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๓

โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๑๑๒, ๑๑๓